



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง การอนุมัติให้อาจารย์ดำเนินการศึกษาวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว
รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การดำเนินการศึกษาวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อให้การดำเนินการศึกษาวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว เป็นไปตามระบบและกลไกการบริหารจัดงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และนักวิจัยสามารถเผยแพร่ และนำไปเสนอผลงานทางวิชาการ รวมถึงการขอรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสำหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยได้นั้น

มหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติให้นักวิจัยดำเนินการศึกษาวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้

ที่	ชื่อเรื่อง	นักวิจัย	สัดส่วนการมีส่วนร่วม
คณะครุศาสตร์			
1	แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	ผศ.มະຍຸຣິຍ໌ พิชยาเสนีย์ อ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ นางสุภาณี เส็งศรี นางสาวกอบสุข คงมันัส	70 10 10 10
2	ความเครียดของผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย	อ.ดร.พิชชา ถนอมเสียง อ.วิมลวิภา บุญกลิ่น อ.ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา	80 10 10
3	การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา	ผศ.ดร. ปณตนนท์ เกียรติประภากุล ผศ.เบญจมาศ พุทธิมา ผศ.อนงค์รัตน์ รินแสงปิ่น อ.มนตา รัตนจันทร์ อ.ธิตารัตน์ ผมงาม	60 10 10 10 10
4	การพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา	ผศ.เศรษฐวิชัย ชโนวรรณ ผศ.ดร.ปรารธนา โกวิททางกูร ผศ.ดร.ปณตนนท์ เกียรติประภากุล ผศ.เบญจมาศ พุทธิมา	70 10 10 10
5	การสร้างชุดความรู้เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนฐานราก เขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง		
5.1	โครงการย่อยที่ 1 : การพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้การสร้างรายได้ในท้องถิ่นโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน Community Based Learning (CBL) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	ผศ.ดร.พิสิส ฌอน บัวนก อ.ดร.ณัฐ รัตนศิริณิกุล อ.ดร.ดวงพร อุ้นจิตต์ อ.บุษราคัม อินทสุก อ.สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์ อ.ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง น.ส.อัญชญา ศรีวรรณบุตร	52 8 8 8 8 8 8

ที่	ชื่อเรื่อง	นักวิจัย	สัดส่วน การมีส่วนร่วม
5.2	โครงการย่อยที่ 2 : การพัฒนาเครื่องมือการวัดทักษะอาชีพของคนในชุมชนฐานรากต่อการสร้างรายได้ในท้องถิ่น เขตพื้นที่อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง	อ.ดร.พงศ์วัชร พองกันทา ผศ.ดร.อัมเรศ เนตาสีสิทธิ์ อ.สุวรรณี เครือพึ้ง ผศ.ดารุณี นิพัทธ์ศานต์ ผศ.เบญจมาศ พุทธิมา ผศ.เศรษฐวิชัย ชโนวรรณ	60 8 8 8 8 8
5.3	โครงการย่อยที่ 3 : การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจในตนของผู้สูงอายุและยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนฐานราก โดยการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	อ.ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา อ.ดร.พิชชา ถนอมเสียง อ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ อ.ดร.สุธิษณา โตธนายานนท์ อ.เกษตร วงศ์อุปราชา อ.วิไลวรรณ กลิ่นถาวร อ.อภิรดี จินคร้าม	52 8 8 8 8 8 8
6	การพัฒนาแบบการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	อ.ปณิสรา จันทรपालะ อ.ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา อ.วิมพีภา บุญกลิ่น	70 15 15
7	อารมณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา	อ.ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา อ.วิมพีภา บุญกลิ่น อ.ดร.พิชชา ถนอมเสียง อ.ปณิสรา จันทรपालะ	85 5 5 5
คณะวิทยาศาสตร์			
8	ความรู้และทัศนคติของนักศึกษาต่อการจัดการขยะเพื่อหาแนวทางในการจัดการขยะในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	อ.ดร.ชิสัพพัชร์ ชูทอง อ.ดวงจันทร์ แก้วกวางพาน	60 40
9	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค Predict-Explain (POE) เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ชั้นบูรณาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	อ.ดวงจันทร์ แก้วกวางพาน นางสาวณัฐวรา จักรรถ นางสาวอุทุมพร สมหมั่น อ.ชิสัพพัชร์ ชูทอง นางสาวสุดาภรณ์ สืบสุตัน	30 25 25 10 10
10	การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ Community Based Learning (CBL) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	อ.ดวงจันทร์ แก้วกวางพาน นางสาวแสงงาม นิธิภคพันธ์ นางสาวทัศนีย์ มูลคำปลิว อ.ชิสัพพัชร์ ชูทอง นางสาวสุดาภรณ์ สืบสุตัน	30 25 25 10 10
11	ระบบสารสนเทศการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กปฐมวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นครจังหวัดลำปาง	ผศ.สมัย ศรีสวย ผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์ อ.สุรพงษ์ เพ็ชรหาญ	40 30 30

ทั้งนี้ ขอให้นักวิจัยผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการศึกษาวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว ดำเนินการศึกษาวิจัยตาม
ข้อเสนอการวิจัย และขั้นตอนการปฏิบัติการขออนุมัติดำเนินการศึกษาวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัวอย่างเคร่งครัด
ให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562



(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง